

แบบรายงาน PDCA 1.2 (4)

บัญชีข้อสั่งการจากการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 (ข้อเสนอแนะตกค้าง มาจากการติดตามครั้งที่ 2)

การตรวจราชการตามการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา (ประเด็น : ตรวจติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย)

กรมควบคุมมลพิษ (จำนวน 1 ข้อ)

เขตตรวจ/ ว.ต.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน ตามข้อสั่งการ	เอกสาร หลักฐาน	หน่วยปฏิบัติ	ระยะเวลา สิ้นสุด ของการ รายงาน
เขต 6 สุราษฎร์ธานี/ นครศรี ธรรมราช เขต 18 นครสวรรค์/ พิจิตร 5 – 8 พ.ย. 60		ให้ คพ. ปฏิบัติตามข้อสั่งการ ปกท.ทส. ในช่วงเกิดอุทกภัยอย่างเคร่งครัด โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ พิจารณา สั่งการ และกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาและอุปสรรค ต้องการการ ตัดสินใจในระดับสูงขึ้นไป ให้รายงาน ด่วนด้วย	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) 1) คพ. จัดทำข้อมูลองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และ ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่อาจมีความ เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหา อุทกภัยเป็นประจำ โดย คพ. ได้ ประเมินข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยของ ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ ในการช้อนทับกับตำแหน่งสถานที่ กำจัดขยะมูลฝอย และระบบบำบัดน้ำ เสียชุมชน และแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง	เอกสารแนบ	องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	20 เม.ย. 61

เขตตรวจ/ ว.ด.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน ตามข้อสั่งการ	เอกสาร หลักฐาน	หน่วยปฏิบัติ	ระยะเวลา สิ้นสุด ของการ รายงาน
			<p>ส่วนท้องถิ่น เพื่อโปรดทราบและแจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>2) คพ. จัดทำรายละเอียดเบื้องต้นการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในช่วงอุทกภัย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เตรียมการรับมือต่อเหตุดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น</p>			

หมายเหตุ : 1) ข้อสั่งการ หมายถึง ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ จากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย หมายถึง ข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจจะดำเนินงานให้สำเร็จได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ

3) ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติ หมายถึง ข้อเสนอแนะที่เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ สามารถดำเนินการได้

4) ขอให้ส่งไฟล์บัญชีข้อสั่งการให้ผู้รับผิดชอบหลัก พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด